
 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 279  —  158. mál.

Fyrirspurn
til forsætisráðherra um uppbyggingu á Þingvöllum.

Frá Sigurði Inga Jóhannssyni.

1. Hver er stefna ráðherra í uppbyggingu þjónustu á svokölluðum Valhallarreit á Þingvöll-
um eftir hinn hörmulega bruna föstudaginn 10. júní sl.?

2. Hver er stefna ráðherra í uppbyggingu þjónustu á Þingvöllum, þ.m.t. veitinga- og gisti-
þjónustu?

3. Hyggst ráðherra breyta fyrirkomulagi yfirstjórnar þjóðgarðsins á Þingvöllum? Ef svo er,
með hvaða hætti?

Skriflegt svar óskast.


